

*Cùng nhìn lại chặng đường 19 năm hình thành và phát triển (5.9.2003 – 5.9.2022), Sagen đã không ngừng nỗ lực để có được vị thế riêng trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng với việc triển khai hàng loạt các dự án chung cư, khu dân cư, văn phòng, khách sạn, resort... và các nhà máy, kho, xưởng quy mô lớn.*



Phối cảnh tổng thể dự án Hồ Tràm Complex. Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu.  
Quy mô: 224.200m<sup>2</sup>



Phối cảnh tổng thể dự án khối giảng đường 2C thuộc cơ sở Long Bình Tân, trường Đại học Mở. Địa điểm: Long Bình Tân, tỉnh Đồng Nai. Quy mô: 12.000m<sup>2</sup>

# SAGEN - HÀNH TRÌNH 19 NĂM

## 19 NĂM - NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG

Trải qua 19 năm thành lập và phát triển, Sagen đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức lớn. Tuy nhiên, với niềm đam mê và nhiệt huyết, với đội ngũ nhân sự đầy năng lực và nhiều kinh nghiệm, với bộ máy quản lý hiệu quả, Sagen vẫn luôn hoàn thiện mình, khắc phục điểm yếu, củng cố điểm mạnh và không ngừng tạo chuyển mình, tìm kiếm những hướng đi mới, phù hợp định hướng của công ty để có thể mang thương hiệu Sagen đến mọi miền đất nước và vươn mình ra quốc tế.

Đến nay, Sagen được biết đến là thương hiệu uy tín chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói và đảm bảo hiệu quả trên từng m<sup>2</sup> xây dựng, ngoài ra Sagen còn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thị trường thiết kế nhà máy dược & thực phẩm. Điều này được thể hiện rõ qua việc Sagen đã thiết kế thành công cho hơn 300 công trình dân dụng - công nghiệp trong nước, giám sát thi công và quản lý dự án cho hơn 50 công trình. Đồng thời, Sagen đã thiết kế hơn 30 dự án và giám sát thi công hơn 10 dự án cho các chủ đầu tư nước ngoài. Điển hình có thể kể đến các công ty, tập đoàn lớn như: Novaland, Phú Mỹ Hưng, Hưng Thịnh, Đất Xanh, FPT, Thế Giới Di Động, Fico, Samco, Nam Á Bank, Dược Hậu Giang, Traphaco, OPC, Imexpharm, Medochemie, Mediplantex, Danapha, Vingroup, Masan, Vissan, Nutifood, Sữa IDP, AFI, Bibica, Panfood, Kido, Mapletree, BW Industrial...

19 năm với sự cố gắng không ngừng, Sagen đã gặt hái được nhiều thành công và được ghi nhận bằng những giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt, năm 2021 là năm thứ 3 Sagen được BCI Asia Award trao tặng giải thưởng 10 Công ty Kiến trúc hàng đầu Việt Nam "Top 10 BCI Architects Vietnam", góp phần vào giá trị giải thưởng mà Sagen đã vinh dự được nhận như Công ty Kiến trúc tốt nhất Việt Nam "Best Architectural Design Firm - Dot Property Vietnam Awards

2018", Thương hiệu mạnh "Typical Brand of ASEAN 2018", Chứng chỉ Tin nhiệm xanh "Trusted Green 2016"...

## 2022 - ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trải qua khó khăn với đợt dịch Covid-19, bước sang năm 2022 Sagen xây dựng định hướng "Duy trì ổn định" trong 6 tháng đầu năm và "Tăng tốc phát triển" trong 6 tháng cuối năm. Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm, Sagen đã "ổn định" và đang hoàn thành các mục tiêu đề ra: Tập trung phát triển và hoàn thiện các dịch vụ tư vấn; Nâng cao năng lực và tạo sự khác biệt với việc hướng đến 100% các dự án dân dụng được triển khai ứng dụng BIM-REVIT và từng bước áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh vào thiết kế; Bổ sung đội ngũ chuyên sâu về thiết kế "Piping and Instrument diagram" và thiết kế mặt bằng công nghệ trong các nhà máy công nghệ nhằm mang đến các sản phẩm, dịch vụ trọn gói, tối ưu và chất lượng nhất.

Sagen tin rằng 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023 sắp tới sẽ là thời điểm phát triển và tăng tốc đột phá cho Sagen cũng như lĩnh vực tư vấn thiết kế nói chung. Với sự tin tưởng của các chủ đầu tư lớn đã lựa chọn Sagen là đơn vị tư vấn thiết kế cho các dự án tiềm năng của mình, như các dự án: mở rộng nhà máy dược phẩm Danapha, nhà máy sữa quốc tế Bình Dương IDP, nhà máy công nghệ Motinova Việt Nam, nhà máy chiếu xạ Ánh Dương, Villa khu Hollywood Hills thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn, khối giảng đường Đại học Mở, các dự án của chủ đầu tư Đồng Tâm, các dự án của chủ đầu tư FPT... Sagen sẽ có nhiều triển vọng phát triển hơn nữa.

Cuối cùng, Sagen cảm ơn Quý Chủ đầu tư, các đối tác cùng toàn thể nhân viên vẫn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sagen kính chúc mọi người cùng quý vị độc giả luôn tràn đầy sức khỏe và ngày càng gặt hái thêm nhiều thành công. 